

# ทรู อินคิวบ์ เปิดเวทีใหญ่ “True Incube Young Tech StartUp 2017”



ทรู อินคิวบ์ เปิดเวทีใหญ่ “True Incube Young Tech StartUp 2017” ค้นหาเจ้าแก๊งรุ่นใหม่ ชวนนิสิตนักศึกษาไอเดียสร้างสรรค์ ร่วมประกวดผลงานและแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ ลุ้นเป็น 30 ทีม กว่าทุนเพื่อพัฒนาผลงานจริง ทีมละ 2 แสนบาทรวมมูลค่าเงินทุน 6 ล้านบาท พร้อมโอกาสต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์

ทรู อินคิวบ์ สนับสนุนไอเดียสร้างสรรค์ และความสามารถของนิสิตนักศึกษาไทย เดินหน้าสร้างเจ้าแก๊งรุ่นใหม่เข้าสู่วงการสตาร์ทอัพ จัดโครงการ “True Incube Young Tech StartUp 2017” ประกวดผลงานและแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ เชิญชวนนิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดคณะ และสาขาวิชา ส่งแนวความคิดและผลงานที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ เป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน และส่งผลงานได้ไม่เกินทีมละ 1 ผลงาน โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 50 ทีม จะได้เข้าร่วมเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกสตาร์ทอัพ 30 ทีมที่จะได้รับเงินทุนในการพัฒนาผลงานให้เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ทีมละ 2 แสนบาท รวมมูลค่าเงินทุนตลอดโครงการทั้งสิ้น 6 ล้านบาท พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่จะบ่มเพาะให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง อาทิ การอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ ความคิดเชิงออกแบบ เทคนิคการนำเสนอผลงาน และโอกาสได้รับทุนสนับสนุน เพื่อต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์กับกลุ่มทรูต่อไป

ทั้งนี้ โครงการ “True Incube Young Tech StartUp 2017” จะช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีเวทีในการแสดงศักยภาพในการวิเคราะห์ตลาด พัฒนาแผนธุรกิจ คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศไทย

นิสิตนักศึกษาที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารและวิดีโอคลิปแนะนำผลงานได้ที่ [www.trueincube.com](http://www.trueincube.com) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบเงื่อนไขการประกวดที่ [www.trueincube.com](http://www.trueincube.com) หรือ โทร. 0-2658-0402

เกี่ยวกับ ทรู อินคิวบ์

“ทรู อินคิวบ์” (True Incube) เป็นโปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยด้านเทคโนโลยี จัดขึ้นโดย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีฝันจะสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นของตนเองให้เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งจะมุ่ง

สร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์แบบครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) เพื่อกระตุ้นตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยและส่งเสริมสนับสนุนให้สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ได้เริ่มต้นทำให้ความฝันเป็นจริงผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ด้วยคำแนะนำของทีมที่ปรึกษา ตลอดจนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึง การบ่มเพาะ (Incubate) สตาร์ทอัพที่มีไอเดียให้เกิดเป็น prototype และขับเคลื่อนการสร้างสร้งสรรค์นวัตกรรม (Innovate) โดยช่วยสตาร์ทอัพให้ขยายธุรกิจ อย่างก้าวกระโดดด้วย Pre-incubation & ScaleUp program ที่ทำให้ธุรกิจสามารถโตได้หลายเท่าภายใน 3 เดือน อีกทั้ง ทูร อินคิวบ์ ยังเปิดโอกาสให้เหล่าสตาร์ทอัพระดับภูมิภาค ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ ด้วยการสนับสนุน (Invest) ของกลุ่มธุรกิจในด้านต่างๆ รวมถึง พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากกว่า 20 ประเทศใน 5 ทวีปหลักทั่วโลก